

BÁO CÁO

Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Theo Báo cáo số 211/BC-MTTQ-BTT ngày 22/5/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Đức Phổ tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch UBND thị xã đã có Công văn số 1292 /UBND-VP ngày 14/6/2021 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết, trả lời hoặc tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời bằng văn bản các nội dung kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị và với trách nhiệm của UBND thị xã trước cử tri, UBND thị xã trả lời, cụ thể:

1. Lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông

1.1. Cử tri phường Phổ Văn kiến nghị:

a) Đề nghị gắn camera và lắp đặt biển báo hiệu các tuyến đường liên xã tại các điểm giao nhau vì các điểm này dễ gây mất an toàn giao thông, nhất là tuyến đường Trà Câu - Bến Mốc (có nhiều điểm giao nhau, quanh co dễ gây tai nạn giao thông).

Trả lời: Hiện nay trên địa bàn phường Phổ Văn có các tuyến đường huyện thuộc phạm vi quản lý của UBND thị xã, gồm: Phổ Minh - Phổ Văn (ĐH.43C), Trà Câu - Đò Mốc (ĐH.42C), Trà Câu - Km7QL24 (ĐH.42B). Các tuyến đường này đã được UBND thị xã rà soát, lắp đặt biển báo nguy hiểm tại các ngã ba, ngã tư giao nhau vào năm 2018. Đến nay, UBND phường Phổ Văn đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đầu nối vào các tuyến đường huyện này, một số vị trí đầu nối không đảm bảo an toàn giao thông. Nguyên nhân chính là do địa phương không giải phóng mặt bằng, như: tường rào, cổng ngõ... dẫn đến các điểm đầu nối phân lớn bị che khuất tầm nhìn, mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

UBND thị xã đã chỉ đạo UBND phường Phổ Văn kiểm tra, rà soát tất cả các điểm giao nhau của đường nhánh đầu nối vào đường huyện, báo cáo UBND thị xã xem xét, lắp đặt biển báo nguy hiểm tại các ngã ba, ngã tư giao nhau; đồng thời, thực hiện việc vận động giải phóng mặt bằng tại các nút giao giữa các tuyến đường do địa phương đầu tư với đường huyện bị che khuất tầm nhìn để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

b) Cần quan tâm hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là nạn trộm bắt chó hoạt động ngang nhiên.

Trả lời: UBND thị xã đã yêu cầu UBND phường Phổ Văn chỉ đạo Công an phường Phổ Văn tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là vào ban đêm. Bên cạnh đó, Công an thị xã cũng đã thành lập Tổ tuần tra vũ trang để tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã vào thời điểm từ 23 giờ đêm đến 03 giờ sáng.

1.2. Cử tri xã Phổ Phong: Đề nghị giám sát việc thực hiện Nghĩa vụ quân sự đối với thanh niên trong độ tuổi; có thanh niên nhiều năm khám sức khỏe mà không đạt thì nên loại khỏi danh sách gọi khám và có biện pháp xử lý nghiêm thanh niên chống khám, chống lệnh tạo sự công bằng xã hội.

Trả lời: Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã trả lời như sau:

*** Về công tác giám sát việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự:** Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cơ bản đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công tác chốt xét được thực hiện chặt chẽ từ cơ sở lên thị xã. Tuy nhiên, do chùng chéo giữa Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Luật Cư trú, một số công dân lợi dụng để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từ tháng 7/2021, Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực, công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự đăng ký chuyển nơi cư trú đến địa phương khác phải đến Ban Chỉ huy quân sự xã, phường nơi cư trú để làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Như vậy, công tác quản lý thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự được thực hiện chặt chẽ hơn.

*** Vấn đề có thanh niên nhiều năm liền khám mà không đạt thì nên loại khỏi danh sách gọi khám:** Theo Công văn số 511/BCH-QL ngày 16/5/2021 của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đề nghị BCHQS các xã, phường phối hợp với Trạm Y tế cùng cấp rà soát, lập danh sách những thanh niên mắc các bệnh không có khả năng phục hồi và đã khám nhiều lần nhưng không đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (ba lần liên tiếp và cùng 01 bệnh), gửi về BCHQS thị xã để xem xét, giải quyết.

*** Biện pháp xử lý thanh niên chống khám, chống lệnh nghĩa vụ quân sự:** Theo kế hoạch số 131/KH-CATX ngày 06/6/2021 về khắc phục kết luận thanh tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thì đến tháng 8/2021, Công an các xã, phường phối hợp với BCHQS cùng cấp sẽ tham mưu xử lý hành chính 100% các trường hợp trốn tránh thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

1.3. Cử tri phường Nguyễn Nghiêm: Hiện nay xe chở dăm đi trên tuyến đường Võ Tùng nhiều và với tốc độ nhanh, làm rơi, đổ dăm xuống đường gây bụi bặm và làm ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường này. Đề nghị quan tâm giải quyết (cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết).